

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 62:1-5

เพราะเห็นแก่ศิโยน ข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียง และเพราะเห็นแก่เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเฉยอยู่ จนกว่าการช่วยกู้กรุงนี้จะออกไปด้วยความสุกใส และความรอดของกรุงนี้เสมือนคบเพลิงที่ถูกอยู่ บรรดาประชาชาติจะเห็นการช่วยกู้เจ้า และพระราชวังทั้งหลายจะเห็นศักดิ์ศรีของเจ้า และเขาจะเรียกเจ้าด้วยชื่อใหม่ ชื่อซึ่งพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะประทานให้ เจ้าจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์ของพระเจ้า เป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์แห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะไม่ขนานนามเจ้าอีกว่า “ถูกทอดทิ้ง” เขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่า “ที่รกร้าง” แต่เขาจะเรียกเจ้าว่า “ความปิติยินดีของเราอยู่ในเจ้า” และเรียกแผ่นดินของเจ้าว่า “สมรสแล้ว” เพราะพระเจ้าของเจ้าจะทรงปิติยินดีในเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน ชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีฉันใด พระผู้สร้างของเจ้าจะแต่งงานกับเจ้าฉันนั้น เจ้าว่าเปรมปรีดีเพราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดีเพราะเจ้าฉันนั้น

เพลงสดุดี

สดด 96:1-3,7-9,11-12ก

ก) จงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเกิด
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากทั่วแผ่นดิน
จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงถวายพระพรแต่พระนามของพระองค์เกิด
จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น
จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติ
จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ
ข) ครอบครัวยุโรปประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเกิด
จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอนุภาพของพระองค์
จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิด
จงนำของถวายและจงเข้ามาในท้องพระโรงของพระองค์
จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์เกิด

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง

1 คร 12:4-11

พี่น้อง พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทำทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่ปรึกษาแก่คนหนึ่ง พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่รอบรู้แก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ประทานความเชื่อแก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ประทานพระพรบำบัดรักษาโรค ประทานอำนาจทำ



อัศจรรย์ให้อีกคนหนึ่ง ประทานให้อีกคนหนึ่งประกาศ พระวาจา ให้อีกคนหนึ่งรู้จักจำแนกจิตต่าง ๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ และให้อีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได้ พระพรพิเศษทั้งหมด เป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่าย พระพรต่าง ๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย



บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

ยอห์น 2:1-12

สามวันต่อมา มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เราไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังไม่ถึง” พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคณับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่หกใบ เพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตร พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคณับใช้ว่า “จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสั่งเขากว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด” เขาก็ตักไปให้ ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่คณับใช้ที่ตักน้ำรู้ดี ผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมา พูดว่า “ใคร ๆ เขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาคณับใช้ดื่มมากแล้ว จึงนำเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้”

พระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์ หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับพระมารดา ญาติพี่น้อง และบรรดาศิษย์ ทุกคนพำนักอยู่ที่นั่นเพียงสองสามวัน



จะมีแม่คนใดบ้างที่ไม่รู้จักลูกของตนเอง พระแม่มาเรียรู้ดีว่าพระบุตรของพระแม่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ แต่ตลอดสามสิบปีที่บ้านนาซาเร็ธพระแม่ไม่เคยไหว้วานพระเยซูเจ้าให้ทำอัศจรรย์ทวิขนมบัง เงินทอง หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ครอบครัวอย่างเห็นแก่ตัวเลย แต่เมื่อเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นที่หมู่บ้านคานานั้นแหละ พระแม่จึงวอนขอพระองค์ให้ใช้พระพรพิเศษเพื่อกอบกู้หน้าตาของเจ้าบ่าวงานสมรสซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเหล้าองุ่นไว้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะพระแม่ตระหนักดีว่าพระจิตเจ้าประทานพระพรต่าง ๆ ให้แต่ละคนก็เพื่อความดีและประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น

